

**KỶ HỢP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 11/11, thực hiện chương trình kỷ họp thứ hai, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ liên quan đến nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo: Việc bảo đảm chất lượng dạy và học, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong điều kiện dịch Covid-19. Công tác dạy và học trực tuyến bảo đảm hiệu quả, công bằng trong việc tiếp cận các điều kiện giáo dục, học tập giữa học sinh các vùng miền. Việc giảm tải chương trình học cho học sinh. Việc thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa thành thị và nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác an toàn trường học, y tế học đường để học sinh, sinh viên có thể trở lại trường học. Phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh.

Phát biểu trước phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết: Trong gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn và tàn phá tất cả các lĩnh vực của đời sống. Trong đó, giáo dục và đào tạo là lĩnh vực chịu ảnh hưởng rất nặng nề, kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi. Với thực trạng: gần 20 triệu học sinh, sinh viên không được tới trường trong một thời gian rất dài, trên 70.000 sinh viên không thể ra trường đúng hạn đã ảnh hưởng tới việc cung cấp nguồn nhân lực; việc học tập trực tuyến, học qua truyền hình trong điều kiện hạ tầng còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn đã gây ra nhiều hệ lụy và ảnh hưởng tiêu cực: học sinh căng thẳng, mệt mỏi, thay đổi chế độ ăn uống, phụ huynh bức xúc, xã hội lo lắng...

Quan triết tinh thần chỉ đạo của Chính phủ "ngưng tối lộ, không ngừng học tập", Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận mạnh, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo đã chủ động

chuyển trạng thái sang dạy và học ứng phó với dịch bệnh, cố gắng hạn chế những tác động tiêu cực của dịch bệnh tới giáo dục, kiên trì theo đuổi mục tiêu chất lượng trong giáo dục. Theo Bộ trưởng, dịch bệnh đang dần được kiểm soát, cuộc sống bình thường mới đang dần được xác lập, kinh tế và các hoạt động xã hội sẽ dần được phục hồi nhưng ngành Giáo dục lại bắt đầu một chặng đường mới với khó khăn, thách thức vẫn còn nguyên vẹn chỉ còn lớn hơn nữa đang chờ phía trước. Hậu quả do dịch bệnh gây ra để lại lâu dài và đặc biệt được không phải một sớm một chiều. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, trong chuyển trạng thái và ứng phó với dịch bệnh vừa qua, ngành Giáo dục được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, được toàn thể xã hội, các cấp, ngành, đoàn thể chăm lo, chung tay hỗ trợ, các vấn đề chất vấn hôm nay sẽ giúp ngành Giáo dục và Đào tạo thấy rõ hơn những việc cần làm để làm tốt hơn nhiệm vụ vinh quang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Mở đầu phiên chất vấn có 47 đại biểu đăng ký chất vấn; các đại biểu Nguyễn Văn Thân, Nguyễn Thị Thu Dung (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) tham gia chất vấn và tranh luận với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số nội dung: Tình trạng có nhiều trường đào tạo đa ngành đã và đang có xu hướng mở mã ngành đào tạo cho khối sức khỏe, điểm tuyển sinh đầu vào của các trường này chênh lệch so với các trường đào tạo chuyên ngành rất lớn, có những mã ngành thậm chí chênh lệch trên 10 điểm. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định thì quy định về điều kiện để mở mã ngành đào tạo khối sức khỏe là rất chặt chẽ, tuy nhiên vẫn có những trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mở ngành mã ngành đào tạo lĩnh vực này khi chưa có ý kiến thẩm định cuối cùng của Bộ Y tế; thời hạn để Bộ

ban hành thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khi thông tư này đã chậm ban hành cho đến nay là 6 năm; về dạy thêm, học thêm và tiêu chuẩn đạo đức của người giáo viên...

Buổi chiều, Quốc hội dành phần lớn thời gian chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực kế

hoạch và đầu tư: Giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình mới; các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Công tác chuẩn bị đầu tư, việc phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2021; giải pháp

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm quốc gia. Tiến độ thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển.

**VŨ SƠN TÙNG**

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

**Cử tri Vũ Văn Lợi, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình**



Qua theo dõi phiên chất vấn ngày 10/11, tôi thấy không khí chất vấn rất sôi nổi, lĩnh vực y tế có trên 30 đại biểu quan tâm đặt câu hỏi. Dù lần đầu tiên đăng đàn và cũng là người đăng đàn đầu tiên của phiên chất vấn nhưng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nắm rất chắc các vấn đề của ngành, thể hiện sự chủ động trong chỉ đạo của Bộ Y tế ở các cấp độ dịch khác nhau, bảo đảm tính hiệu quả. Nội dung các đại biểu chất vấn chủ yếu liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, đây là vấn đề được rất đông cử tri quan tâm. Bộ trưởng không báo cáo thành tích mà trả lời trực diện vào câu hỏi của các đại biểu. Đặc biệt, với những vấn đề nóng như đầu tư, giá test, thời gian test Covid-19... Bộ trưởng đã trả lời cụ thể, đáp ứng được mong mỏi của cử tri và nhân dân. Tôi đồng tình với trả lời của Bộ trưởng về việc nguy cơ có thể tăng bệnh nhân Covid-19, tăng số ca nặng; tuy nhiên, Bộ Y tế cần phối hợp với các địa phương thống nhất các phương án phòng, chống dịch để tạo điều kiện thuận tiện cho người dân đi lại cũng như phát triển kinh tế thời gian tới.

**Cử tri Lê Đức Bửu, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng**



Việc Quốc hội lựa chọn 4 nhóm vấn đề để chất vấn tại kỳ họp thứ hai, gồm: y tế, giáo dục, lao động - thương binh và xã hội, kế hoạch và đầu tư đều là những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm nhiều nhất. Trong phần chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực lao động, việc làm và các vấn đề xã hội chiều ngày 10, sáng ngày 11/11, tôi thấy các đại biểu nêu câu hỏi có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, đi thẳng vào những vấn đề nóng. Một số đại biểu đã truy đến cùng, bóc tách nhiều khía cạnh, vì vậy vấn đề được lật đi, lật lại bởi những thắc mắc của cử tri gửi gắm câu hỏi rất cần có câu trả lời rõ ràng, rành mạch từ phía Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. Bộ trưởng đã trả lời đầy đủ, thỏa đáng các vấn đề, để xuất ý kiến pháp cho thời gian tới, trong đó tập trung làm rõ các giải pháp chăm lo cho trẻ mồ côi sau đại dịch, sự nhầm lẫn trong cấp tiền hỗ trợ người dân ở một số địa bàn, thẳng thắn nhận trách nhiệm của ngành, lực lượng ở cơ sở liên quan đến một số hạn chế trong việc giải pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tôi mong các đại biểu tiếp đề ra sẽ được Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

**Cử tri Đỗ Thị Đà, xã An Ninh, huyện Tiền Hải**



Tôi rất quan tâm đến nội dung Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội. Nhiều vấn đề nóng của ngành được đại biểu đặt ra và tranh luận với Bộ trưởng như việc bảo đảm chất lượng dạy và học, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong điều kiện dịch Covid-19, nhất là dạy học trực tuyến; thực trạng dạy thêm, học thêm; chất lượng sách giáo khoa; tình trạng học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến... Tôi cơ bản đồng tình với phần trả lời của Bộ trưởng, nhất là giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế của ngành. Bộ trưởng khẳng định việc dạy thêm, học thêm cần ngăn chặn, tuy nhiên trên thực tế câu chuyện này chưa có hồi kết. Tôi đồng tình với các giải pháp đại biểu Nguyễn Lâm Thành đề xuất liên quan đến việc dạy thêm, học thêm là: cần giảm tải chương trình, đổi mới, cải tiến phương pháp dạy từ đôn kiến thức sang dạy tư duy;

bắt đầu từ giảm tải sách giáo khoa; thay đổi phương pháp dạy từ đôn kiến thức sang dạy tư duy; đổi mới, cải tiến phương thức thi cử.

THU HIỀN

**Kiểm soát, chặt đứt nguồn lây ở Vũ Thu, không để dịch lây lan, bùng phát ra các địa phương khác**

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh rất phức tạp nếu không tập trung, quyết liệt không chế, kiểm soát chặt trên địa bàn sẽ khó giữ được kết quả phòng, chống dịch đã đạt được trong thời gian qua. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải bình tĩnh, chủ động, không hoang hốt, song cần nâng mức độ cảnh báo, cảnh giác ở mức độ cao để hệ thống chính trị và nhân dân không chủ quan, lơ là; tăng cường phối hợp trong tổ chức thực hiện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm ngăn chặn, chặt đứt nguồn lây bệnh, không để dịch lây lan, bùng phát. Trong lúc này, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải xác định phương, chống dịch là nhiệm vụ trước hết, trên hết. Trước mắt cần kiểm soát, chặt đứt nguồn lây, không để dịch lây lan, bùng phát ra các địa phương khác. Trong quá trình tổ chức triển khai cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch; cả hệ thống chính trị vào cuộc, xây dựng mới xã, phường là một phao dài, mỗi người dân là một chiến sĩ.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Sở Y tế tập trung chuyên môn phân tích, đánh giá chính xác nguồn lây ở địa phương Vũ Thu; tìm ra nguyên nhân phát sinh ổ dịch, không để mất dấu F0, trên cơ sở đó có thông tin báo khẩn. Xác định chính xác các ổ dịch, các trường hợp nguy cơ để tập trung nhân lực,

phương tiện thần tốc truy vết, xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, thuốc, vật tư y tế điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19; xây dựng phương án điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại các bệnh viện tuyến huyện; kiểm tra hệ thống oxy thở trung tâm phục vụ cho công tác điều trị. Chỉ đạo các cơ sở y tế, nhà thuốc khi có người dân có biểu hiện sốt, ho, khó thở đến khám, mua thuốc phải thông báo với các đơn vị liên quan để lấy mẫu xét nghiệm, không tự ý bán thuốc. Bên cạnh đó, ngành Y tế phải xây dựng phương án cách ly trường hợp F1 và chăm sóc F0 nhẹ tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Lực lượng công an, quân sự chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan thực hiện tốt việc điều tra, rà soát, thần tốc truy vết các trường hợp nguy cơ, bảo đảm an ninh trật tự ở các khu vực cách ly, phong tỏa; tăng cường bố trí lực lượng thực hiện tuần tra, xử lý các trường hợp thông tin không đúng về dịch và vi phạm quy định phòng, chống dịch.

**Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp**

Đối với huyện Vũ Thu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thống nhất một số biện pháp huyện đã triển khai; đồng thời yêu cầu huyện cần phải hợp làm tốt công tác truy vết, xét nghiệm. Đến 12 giờ đêm ngày 11/11 phải thực hiện xong việc lấy mẫu cho toàn bộ người dân xã Nguyễn Xá và giảm mật độ công nhân, Vũ Thu; tìm ra nguyên nhân phát sinh ổ dịch, không để mất dấu F0, trên cơ sở đó có thông tin báo khẩn. Xác định chính xác các ổ dịch, các trường hợp nguy cơ để tập trung nhân lực,

vận động, tuyên truyền người dân hạn chế đi lại. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ người ra, vào địa bàn, bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Đối với thành phố và các huyện còn lại, cần có diễn biến, tình hình dịch trên địa bàn chủ động quyết định các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với thực tế và bảo đảm đúng quy định; tiếp tục quản lý chặt chẽ đi, về địa bàn dân cư, kiểm soát kíp thời, triệt để người từ các vùng nguy cơ về; quản lý, giám sát các thành viên trong gia đình có người làm việc tại các doanh nghiệp đã có F0, yêu cầu hạn chế tiếp xúc, đi lại.

Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt khuyến cáo "5K", hạn chế đi ra tỉnh ngoài trong thời điểm hiện nay; nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống dịch... Bên cạnh đó, các huyện, thành phố phải bảo đảm cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết, an sinh xã hội, an ninh, an toàn tại các khu vực đang phong tỏa; chỉ đạo triển khai nhanh, hiệu quả kế hoạch tiêm vắc-xin; hiện đang người dân hạn chế, tiết giảm quy mô, số lượng người dự đám cưới, đám tang; thực hiện tốt Kế hoạch số 135/KH-BCĐ ngày 7/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu việc ứng dụng công nghệ thông tin, khăn trương hoàn thành chương trình quản lý phòng, chống dịch trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành rà soát kế hoạch phòng, chống dịch, chủ động điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch bảo đảm an toàn phòng, chống dịch khi học sinh đi học và thực hiện hiệu quả việc dạy học trực tuyến. Các ngành, địa phương dẫn liên quan tiếp tục hướng dẫn và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG LANH

**THAIBINH SEED...**

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho Thai Binh Seed.

Ảnh: NGỌC TRÂM

Với tinh thần "cùng làm cùng hưởng lợi", Thai Binh Seed đã dành 10% giá trị giải thưởng tương đương 1,71 tỷ đồng chia cho các HTX dịch vụ nông nghiệp, hộ dân tham gia dự án, trong đó 5% cho HTX, 5% cho nông hộ. Ngoài ra, Thai Binh Seed cũng hỗ trợ 5,78 tỷ đồng kinh phí mua giống, phân bón, chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ cho các điểm thực hiện mô hình trong suốt thời gian diễn ra dự án.

Kết thúc dự án, Thai Binh Seed tiếp tục ứng dụng công nghệ sản xuất lúa bền vững, giảm phát thải khí nhà kính vào sản xuất tại các HTX có liên kết sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa với công ty ở cả trong và ngoài tỉnh; trong đó, tại Thái Bình, vụ xuân năm 2022 triển khai tại 18 HTX với diện tích trên 1.500ha, vụ mùa 1.000ha.

Đánh giá cao ý nghĩa, kết quả của dự án SNV nói chung, hiệu quả của gói công nghệ của Thai Binh Seed nói riêng, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp và các địa phương tiếp tục các gói công nghệ, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến đã được dự án kiểm định, nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới để phát triển sản xuất lúa gạo theo hướng bền vững, tiết kiệm và thực sự hiệu quả. Đồng chí cũng đề nghị Thai Binh Seed quan tâm, đầu tư nhân rộng các mô hình sản xuất lúa gạo ứng dụng quy trình công nghệ tham gia dự án tại các địa phương trong tỉnh góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen của UBND tỉnh cho Thai Binh Seed vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án SNV; Thai Binh Seed tổ chức khen thưởng các HTX, nông dân tiêu biểu tham gia dự án.

**Triển khai tiêm 360.000 liều vắc-xin đợt 20**

Theo kế hoạch của Sở Y tế, trong đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 20 sẽ tổ chức tiêm 360.000 liều vắc-xin cho người dân từ 19 - 65 tuổi, trong đó ưu tiên người từ 50 tuổi trở lên, người lao động tại các doanh nghiệp.

Cụ thể, sẽ tổ chức tiêm đủ 3 mũi vắc-xin cho người được tiêm. Thời gian tiêm mũi 1 từ ngày 11 - 12/11; mũi 2 từ ngày 26 - 27/11; mũi 3 ngày 10 - 11/12/2021. Công tác tiêm vắc-xin được tổ chức tại các điểm tiêm cố định và lưu động bảo đảm điều kiện.

Để bảo đảm an toàn tiêm chủng, Sở Y tế yêu cầu các điểm tiêm tuân thủ các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 theo đúng quy định, tổ chức khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm, phối hợp xử lý cấp cứu...

NHŨ HOÀNG

**THÔNG BÁO KHẨN SỐ 17**

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình thông báo những người đến hoặc tiếp xúc với người dân, người lao động tại những địa điểm nguy cơ liên quan đến những ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Thái Bình

- Xã Nguyễn Xá, huyện Vũ Thu trong thời gian từ ngày 28/10/2021 đến ngày 11/11/2021.
- Xã Duy Nhất, huyện Vũ Thu trong thời gian từ ngày 28/10/2021 đến ngày 11/11/2021.
- Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam (địa chỉ tại thôn 4, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thu) từ ngày 28/10/2021 đến ngày 11/11/2021.
- Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Thái Bình trong khoảng thời gian từ 08h30 đến 10h23 ngày 10/11/2021, cụ thể:
  - + Khu sàng lọc, phân luồng từ 08h30 đến 08h39;
  - + Phòng Khám nội số 2 từ 08h39 đến 10h23;
  - + Khu xét nghiệm, chụp X-quang từ 08h54 đến 09h30;
  - + Phòng Siêu âm từ 09h38 đến 09h48;
  - Hiệu thuốc Ngọc Hoa xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thu từ 08h30 đến 09h00 ngày 08/11/2021.
  - Quầy thuốc Trường Mai thôn Tân Phong, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thu trong khoảng thời gian từ 09h30 ngày 09/11/2021 đến ngày 11/11/2021.
  - Công an huyện Vũ Thu (khu vực nhận thẻ căn cước) từ 08h30 đến 09h00 ngày 10/11/2021.

Những người liên quan trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất, các số đường dây nóng và tiếp nhận thông tin phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương để được tư vấn hỗ trợ và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

**DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ TIẾP NHẬN THÔNG TIN TỈNH THÁI BÌNH**

TT	ĐƠN VỊ	SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG
1	Trung tâm Y tế thành phố	0987.631.599 hoặc 0822.682.399
2	Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà	0987.923.219
3	Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ	0898.101.678 hoặc 0978.098.797
4	Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng	0332.287.777
5	Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy	0346.300.058 hoặc 0978.729.339
6	Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư	02273.616.202
7	Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải	0766400969 hoặc 0347547496
8	Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương	02273.821.818
9	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh	02273.831.885

**TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 11/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 với các điểm cấu tại các sở, ngành, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện một số sở, ngành, đơn vị.

Từ ngày 10/11 đến sáng ngày 11/11, Thái Bình ghi nhận 26 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 24 ca tại huyện Vũ Thu, 1 ca tại huyện Hưng Hà và 1 ca trong khu cách ly của huyện Thái Thụy. Tại huyện Vũ Thu, dịch đã xuất hiện ở một số doanh nghiệp (Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre Việt Nam, xã Vũ Đoài và Công ty Tân Đệ, nhà máy Tân Đệ 6, xã Minh Quang) và trong cộng đồng (tại các xã Nguyễn Xá, Duy Nhất, Hồng Phong, Trung An, Hòa Bình). Ngoài 3 ca ghi nhận vào ngày 10/11, đến sáng ngày 11/11, trên địa bàn huyện ghi nhận thêm 21 ca nhiễm Covid-19 mới. Theo đánh giá của ngành Y tế, từ diễn biến của ngành Y tế, từ diễn biến dịch có thể thấy nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh, có thể đã trải qua nhiều chu kỳ lây nhiễm, đã có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

**Phải coi phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung cao độ phòng, chống dịch, không lơ là, chủ quan**

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả phòng, chống dịch đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong phòng, chống dịch, đó là công tác chỉ đạo điều hành ở một số địa phương có lúc, có nơi còn lơ là, chủ quan, chưa thống nhất; việc rà soát, giám sát các trường hợp nguy cơ về tỉnh chưa chặt chẽ. Những tồn tại này cần được rút kinh nghiệm sâu sắc. Nhân mạnh nguy cơ dịch lây lan rộng trên địa bàn tỉnh đã hiện hữu, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phải coi phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cao độ phòng, chống dịch, không lơ là, chủ quan; rà soát lại nhiệm vụ đã làm, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng các phương án, kịch bản phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị; phải khẩn trương, chủ động, không lơ là, chủ quan; rà soát lại nhiệm vụ đã làm, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phải coi phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cao độ phòng, chống dịch, không lơ là, chủ quan; rà soát lại nhiệm vụ đã làm, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp phải coi phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cao độ phòng, chống dịch, không lơ là, chủ quan; rà soát lại nhiệm vụ đã làm, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành.